

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๗.๖/ว ส๐๕๓



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ  
สถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรมและสถานที่อื่น ๆ ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๗.๖/ว ๑๖๗ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ /  
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๐๗.๖/ว ๐๗๐๗ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ /  
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๗.๖/ว ๒๔๓๐ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ /  
๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๗.๖/ว ๖๔๔๐ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ /  
๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๗.๖/ว ๖๑๖๗ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ /

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม โดยดำเนินการกับสถานบริการ  
สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ  
หรือดำเนินกิจการที่ขัดต่อภาพลักษณ์และวัฒนธรรมอันดีของประเทศไทย และแหล่งอบายมุขอื่น ๆ  
ที่ส่งผลเอื้อต่อปัญหาอาชญากรรมและมาตรการป้องกันปัญหาอาชญากรรมในสถานบริการ เพื่อความปลอดภัยในชีวิต  
และทรัพย์สินของผู้เข้าไปใช้บริการ รวมถึงมาตรการควบคุมการขายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาตรการ  
ทางด้านปกครอง และมาตรการด้านการรณรงค์ปลูกจิตสำนึก เพื่อสร้างความปลอดภัยสาธารณะให้เกิดขึ้น  
ในสังคมไทย ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เนื่องด้วยวันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นวันลอยกระทง ซึ่งอาจมีสถานบริการ  
หรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ โรงแรม รวมถึงสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม  
จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง จะมีประชาชน นักท่องเที่ยวไปใช้บริการ และเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวนมาก  
อาจทำให้มีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายที่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินหรืออาจได้รับบาดเจ็บ  
หรือสูญเสียชีวิตของผู้มาใช้บริการ และส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม จึงขอให้จังหวัด  
ดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดและคณะกรรมการรักษาความสงบ  
เรียบร้อยอำเภอ จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเพื่อตรวจตราและเข้มงวดกวดขันผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการ  
ผู้ประกอบการสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม  
รวมถึงผู้ที่จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
เกี่ยวกับการป้องกันมิให้มีการพวพาวาจร วัตถุระเบิด และยาเสพติดเข้าไปในสถานที่และการป้องกันมิให้มี  
การกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วย  
การป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี และความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญาในพื้นที่



Change  
For Good  
กระทรวงมหาดไทย

บ้านเกิดกับบ้านสงบ

/๒. รณรงค์...

๒. รมรณรงค์ให้จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงในรูปแบบ “สืบสานวิถีไทย ใส่ใจความปลอดภัย ท่างไกลอบายมุข” เพื่อให้เป็นกิจกรรมที่ปลอดภัยและปลอดภัยเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ รมรณรงค์ให้ผู้ร่วมงานสวมใส่ ผ้าไทยภายใต้แนวคิด “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” รมรณรงค์ให้ใช้วัสดุจากธรรมชาติในการทำกระทงเพื่อสร้างความเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายให้มิดชิดโดยคำนึงถึงกาลเทศะ รวมถึง การกำกับและควบคุมมิให้มีการแสดงไปในทางลามกอนาจาร

๓. แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบระบบความปลอดภัยและระบบป้องกัน อัคคีภัยของอาคารที่ใช้เป็นสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ โรงแรม และสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมในพื้นที่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการคำนึงถึงความปลอดภัย ของวัสดุอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ประกอบการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อความบันเทิง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ที่จะเกิดขึ้นและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้เข้าใช้บริการ

๔. ปัจจุบันแม้ว่ากระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศยกเลิกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โครonavirus 19 จากโรคติดต่ออันตราย เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวังแล้วก็ตาม แต่การรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนมาก ในสถานที่ดังกล่าว อาจส่งผลให้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ได้ ดังนั้น เพื่อป้องกันมิให้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จากการใช้บริการ ในสถานที่ดังกล่าว จึงเห็นควรประชาสัมพันธ์ให้ผู้ดำเนินกิจการสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการ ในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ โรงแรม และสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และมาตรการด้านสุขลักษณะป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และมาตรการด้านสุขลักษณะป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) สำหรับสถานประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยเคร่งครัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

สำนักงานสอบสวนและนิติการ

โทร/โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๙๕๕๙

